

ผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

ที่	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหาและอุปสรรคที่ อาจเกิดขึ้น	ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม การผลิตอาหาร สัตว์ลดต้นทุนเพื่อ แก้ไขปัญหา อาหารสัตว์ราคาสูง (โคนม)	๑) เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตด้าน อาหารสัตว์ (โคนม) ของเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดลำพูน โดยที่คุณภาพผลผลิตยังเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒) เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีการลด ต้นทุนอาหารสัตว์ (โคนม) และสนับสนุนให้ เกษตรกรนำไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ (โค นม)	๑) เกษตรกรมีแนวทาง ในการลดต้นทุนอาหาร สัตว์ ๒) เกษตรกรมีองค์ ความรู้ใหม่ในการผลิต อาหารสัตว์	๑) ลงพื้นที่ฟาร์มเพื่อศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามเป้าหมาย ๒) ต้นทุนอาหารสัตว์น่าจะมีส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการขนส่งที่เพิ่มขึ้น <input type="checkbox"/> สถานการณ์ภัยพิบัติที่กระทบต่อการเกษตรที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ อาหารหยาบของโคนม ๓) ข้อดีของการให้อาหารแบบ TMR คือ ค่าองค์ประกอบน้ำมันดิบราย ฟาร์มในแต่ละเดือนค่อนข้างคงที่ และการจัดการสะดวกกว่า ๔) แนวทางการลดต้นทุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร หรือการเป็น สหกรณ์ จะมีอำนาจต่อรองราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มากกว่า <input type="checkbox"/> ปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารหยาบใช้ในฟาร์ม <input type="checkbox"/> วางแผนกักเก็บอาหารหยาบเพื่อเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง <input type="checkbox"/> ลดจำนวนฝูงโคทดแทน <input type="checkbox"/> ดูแลสุขภาพโค ให้สมบูรณ์และผสมติดง่าย เพื่อลดวันท้องว่าง ๕) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ใช้เปลือกข้าวโพดแห้ง เป็นทางเลือกในการลดต้นทุนวัตถุดิบอาหารหยาบ	๑) การขอข้อมูลจากเกษตรกร ต้องเข้าหาเกษตรกรใน บทบาทที่เข้าใจสถานการณ์ที่เกษตรกรกำลังเจอ เข้า หาอย่างเป็นมิตร และมอบน้อม จะได้รับการตอบรับ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ๒) การให้ความร่วมมือของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ๓) บูรณาการร่วมกับกองทัพบกในการอำนวยความสะดวก สะดวกช่วยขนย้ายเปลือกข้าวโพดแห้งอัดก้อนซึ่งเป็น ทางเลือกในการลดต้นทุนวัตถุดิบอาหารหยาบ โดยไม่ มีค่าใช้จ่าย จากพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกษตรกรพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลี้	๑) วัตถุดิบมีปริมาณ และราคาที่ไม่แน่นอน ในแต่ละฤดูกาล ๒) เกษตรกรบางพื้นที่ ยังขาดแรงงานและ เครื่องจักร/เทคโนโลยี ทุนแรง	๑) แนะนำให้เกษตรกร รวมกลุ่ม ทำสัญญาซื้อ- ขายกับผู้ผลิตวัตถุดิบ อาหารสัตว์ ๒) กระตุ้นให้เกิดการ รวมกลุ่มของเกษตรกร อย่างเข้มแข็ง เพื่อหา งบประมาณในการ ลงทุนเครื่องจักร	